

## 6 เคล็ดลับ...กระตุ้นต่อม ความหึงหวงของคุณผู้ชาย

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ย. 2552

### 6 เคล็ดลับกระตุ้นต่อม ความหึงหวงของคุณผู้ชาย



หากสาวใดจะปฏิบัติตามเคล็ดลับกระตุ้นต่อมหึงหวงนี้ละก็ โปรดพิจารณานิสัยของคุณผู้ชายให้ดีเสียก่อนนะคะ **หากเขาเป็นสุภาพบุรุษสุดจะก็ทำตามวิธีนี้เวิร์คซัวร์** ตรงกันข้าม ถ้าแฟนหนุ่มเป็นคนขี้หึงมากๆ แกรมเป็นคนชอบความรุนแรงอีกต่างหาก ขึ้นชื่อว่าเป็นนอกรีตละก็ คุณมีหวังโดนหนุมานถายแหวนนอนโรงพยาบาล ลองๆเอาไปประยุกต์ดูดีกว่านะ



#### 1. แกล้งทักเขาผิดด้วยชื่อแฟนเก่า

เป็นวิธีที่ได้ผลจริงๆ หากเราทำที่เป็นเอียนนามแฟนเก่าแบบไม่ตั้งใจละก็ คุณผู้ชายก็จะเกิดเอ๊ะใจขึ้นมาทันทีว่า ถ้าแฟนเก่าของคุณยังดับไม่หมดอีกหรือ หรืออาจจะถูกคิดขึ้นมาว่าคุณยังแอบปันใจให้คนรักเก่าอยู่ เพียงเท่านั้นแหละ เขาก็จะออกอาการหึงหวงขึ้นมาทันที



#### 2. ทำให้เขาคิดว่าเขายังมีคู่แข่งเรื่องหัวใจอยู่

เป็นสังกรรมเสียแล้วว่ามีผู้ชายเพศชายต่างมองกันและกันเป็นศัตรูเรื่องความรัก ซี้โพร่งให้แล้ว ภูระรอกสาวอย่างคุณก็ควรหาทางทำที่เป็นสนิสนิมกับภรรยาของคุณอย่างออกหน้าออกตาให้เขาเห็น แต่ถากลับมีปัญหา ลองดวงยกย่อกันเพื่อนร่วมงานไปเดิน Shopping จะตามศูนย์การค้า (แต่ห้ามหลุดจุดดึงเป็นเด็ดขาด) ถ้าแฟนคุณมาเจอละก็รับรองวางงานนี้มีติดอยู่ !



#### 3. ทำให้เขาเห็นว่าคุณยังมีค่าและยังเป็นที่หมายปองของชายคนอื่น

ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะส่งดอกไม้ให้ผู้หญิง เมื่อมีปัญหาทะเลาะมีปากเสียง และอยากจะขอโทษฝ่ายหญิง เป็นไปได้ไหมถ้าคุณจะทำแบบส่งดอกไม้พร้อมแนบการ์ดลงชื่อชายอื่นให้กับตัวคุณเอง เพียงเท่านั้นก็จะสร้างความฉงนสงสัยแก่คนรักของคุณถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับชายหนุ่มเจ้าของดอกไม้ชื่อนี้ แล้วเขาก็จะกลับมาโรแมนติกกับคุณมากขึ้น เพื่อหาทางตะลอมถามคุณถึงที่มาของช่อดอกไม้นั้น



#### 4. เข้าฟิตเนสเช็กเรตติ้งของตัวเอง

การเข้าฟิตเนสของคุณเป็นสัญญาณบอกว่าคุณกำลังฟิตเชปกลับไปเฟิร์มเหมือนเดิมแน่นอนว่าพ่อกับคุณแม่คงอดคิดไม่ได้ว่าหนุ่มๆที่มาออกกำลังกายที่ฟิตเนสจะเข้ามาแกล้งแคะกับคุณ ที่สำคัญคือการกลับไปมีเซปสวยหุ่นดีของคุณ จะบอกแก่คุณผู้ชายเป็นนัยๆ ว่าคุณนั้นยังสาว ยังสวยพอที่หาแฟนใหม่ได้ ดังนั้น เขาก็จะหยอดคำหวานใส่คุณยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อกำจัดคู่แข่ง



#### 5. ชมชายในฝันให้เขาฟัง

แม้เมื่อคุณทั้งคู่จะคุยกัน ลองชมพระเอกฮีโร่คนโปรดของคุณอย่างออกนอกหน้าเป็นประจำสิ เขาของคุณก็จะหันมาสนใจคุณมากขึ้น ราวกับคุณเป็นนางเอกนอกจอเลยทีเดียว ทั้งนี้ก็เพราะเขาจะคิดว่าคุณไม่เคยชมหรือคลั่งไคล้เขาเหมือนคนที่ทำกับดาราหนุ่มคนโปรดเอาเสียเลย



#### 6. หายหน้าหายตาจากเขาไปสักพัก

บางครั้งการเจอหน้าค่าตากันทุกวัน บางครั้งทำให้รู้สึกว่าความรักของคุณไม่เข้มข้นหวานมันเหมือนเมื่อตอนเริ่มออกเดท ลองหลบหน้าเลี่ยงการนัดพบกันสักระยะ แล้วออกเที่ยวและตะลุยราตรีความปราศรัยสนทนกับกลุ่มเพื่อนสาวของคุณสักพัก เขาของคุณจะคลั่งจนเป็นบ้าเลยเชียวนะแหละ เพราะหญิงสาวสวยอย่างคุณกับเพื่อนของคุณ ต่างเป็นที่หมายปองและต้องตาต้องใจของหนุ่มๆกันทั้งนั้นแหละ



**ขอย้ำนะค่ะว่าให้พิจารณาผู้รักของคุณให้ดีก่อน** เพราะการกระทำนี้จะส่งผลอย่างมากทั้งทางร่างกายและจิตใจของคุณเองค่ะ ถ้าเขารักคุณจนหมดใจแต่เริ่มหวงหวายจากความโรแมนติคเหมือนแต่ก่อน และเขาเป็นคนอ่อนโยนแล้วละก็ลองใช้วิธีเหล่านี้ดูเลยละ แต่หากเขาแข็งกระด้าง แกรมเป็นคนที่เขาแต่ใจตัวเองแล้วละก็ คงต้องหาวิธีใหม่กันแล้วละ...